

### HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; dự thảo đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; kế hoạch triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả của các đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW. Đồng chí khẳng định, Thái Bình là địa phương có số lượng người tham gia kháng chiến thuộc nhóm dẫn đầu cả nước và tỉnh luôn quan tâm, cố gắng để thực hiện tốt nhất các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công và gia đình người có công với cách mạng. Trong những năm gần đây, ngoài nguồn lực của Nhà nước, tỉnh đã huy động nguồn lực xã hội hóa quan tâm chăm lo, ghi nhớ và trân trọng những đóng góp của người có công và gia đình người có công thông qua các hoạt động, phong trào cụ

thể, đồng thời quán triệt, triển khai đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực này. Đồng chí cho rằng, việc kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW là dịp khẳng định sự quan tâm và trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chính sách đối với người có công; nhìn lại những điểm mạnh, điểm yếu, kịp thời rà soát, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế để ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra cho thấy các chính sách đối với người có công trên địa bàn tỉnh thời gian qua được thực hiện cơ bản nghiêm túc. Tuy nhiên, qua kiểm tra cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, bất cập cần phải được khắc phục. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tư tưởng, quan điểm xuyên suốt trong thực hiện các chính sách đối với người có công trên địa bàn tỉnh, trong đó yêu cầu thời gian tới cần tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 44 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo đó, cần tập trung rà soát một cách nghiêm túc các trường hợp được hưởng chế độ đối với

người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/Đioxin và con đẻ của họ hiện đang trong đối tượng của Kết luận số 44. Qua đó cần hướng dẫn để hoàn thiện, bổ sung hồ sơ để các trường hợp có đủ điều kiện sẽ tiếp tục được hưởng, đồng thời những trường hợp không đủ điều kiện sẽ thực hiện theo đúng Kết luận và quy định của Nhà nước. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, giải thích, đối thoại với các trường hợp bị dừng hưởng chế độ nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức, sự đồng thuận chung để phối hợp thực hiện. Trong trường hợp có những người bị dừng hưởng nếu điều kiện, hoàn cảnh khó khăn cần vận dụng các chế độ, chính sách, huy động nguồn lực khác để hỗ trợ kịp thời, không để ai gặp khó khăn. Kiên quyết phân đối và nghiêm khắc xử lý đối với các trường hợp trục lợi chính sách, lợi kéo kích động chống đối các quy định của Đảng, Nhà nước và chủ trương của tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thông qua đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; thống nhất với kế hoạch triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thảo luận và cho ý kiến một số nội dung về công tác cán bộ.

## Khai mạc SEA Games 31 Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn



Màn pháo hoa chào mừng tại lễ khai mạc SEA Games 31.

Tối ngày 12/5, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) - sự kiện thể thao lớn nhất khu vực với chủ đề "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn" đã chính thức bắt đầu.

Tới dự buổi lễ, về phía Việt Nam có các đồng chí: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Thủ đô Hà

Nội và lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Về phía khách quốc tế có sự hiện diện của Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin, các bộ trưởng, trưởng đoàn thể thao 11 nước tham dự SEA Games 31, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế và đại sứ các nước.

Tham dự buổi lễ có các vận động viên, huấn luyện viên đến từ 11 đoàn tham dự SEA Games 31, tranh tài 40 bộ môn từ ngày 4 - 23/5. Đoàn Việt Nam có trên 1.300 thành viên.

Mở đầu buổi lễ, các đại biểu đã tham dự lễ thượng cờ Việt Nam và chào cờ với nghi

lễ trang trọng. Ngay sau đó là chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng trên sân khấu rộng gần 8.000m<sup>2</sup> với sự tham gia của trên 1.000 diễn viên, vận động viên với những hình ảnh đẹp, hoành tráng giới thiệu, quảng bá truyền thống văn hóa đặc sắc của nước chủ nhà Việt Nam cũng như tôn vinh bản sắc văn hóa của cộng đồng các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, qua đó thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, tinh thần cống hiến và trung thực, động viên nội lực của con người thông qua thi đấu thể thao.

"Hãy đến đây với chúng

tôi, chúng ta sẽ cùng nhau tỏa sáng và thể hiện sức mạnh của tinh đoàn kết, thái độ cầu thị và yêu chuộng hòa bình, giữ vững ổn định chính trị trong khu vực Đông Nam Á" là thông điệp mà chương trình khai mạc SEA Games 31 muốn nhắn nhủ mạnh mẽ thông qua trình diễn nghệ thuật. Chương trình không chỉ nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh Việt Nam mà còn thể hiện một tâm thế chủ động hội nhập và sáng tạo, chung tay đóng góp "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn".

Đề chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA Games 31, thành phố Hà Nội đã huy động gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên, sinh viên của 14 đơn vị nghệ thuật, thể thao; đặc biệt, để bảo đảm an ninh cho lễ khai mạc, các lực lượng của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động túc trực tại sân vận động sẵn sàng thực thi nhiệm vụ.

Lễ khai mạc SEA Games 31 của nước chủ nhà Việt Nam như một lời chào đón các nước trong khu vực Đông Nam Á tham dự SEA Games 31 bằng sự nồng ấm, thân thiện, bằng nụ cười và một tâm thế bình an. SEA Games 31 là đấu trường thể thao để các vận động viên ghi dấu thành tích, nơi những ngọn lửa khát khao đạt được những tầm huy chương cao quý, những kỷ lục mới sẽ được thiết lập.

T.H

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

điều của bản quy định về hạn mức công nhận, hạn mức giao đất, diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND, ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, huyện, thành phố.

Vụ mùa năm 2022, toàn tỉnh phần đầu gieo cấy 76.500ha, năng suất đạt 60 tạ/ha trở lên; sử dụng các giống lúa có chất lượng cao, phù hợp với thị trường tiêu thụ, có tính chống chịu khá với bệnh bạc lá. Lúa vụ xuân sẽ thu hoạch muộn hơn so với cùng kỳ nhiều năm từ 10 - 15 ngày, do đó phải khẩn trương thu hoạch lúa xuân, làm đất kịp thời để đáp ứng được thời vụ của sản xuất vụ mùa; phần đầu gieo cấy lúa mùa xong trước ngày 25/7, trong đó có khoảng 18.000 - 20.000ha cấy trước ngày 5/7 tạo quỹ đất trồng cây vụ đông ưa ẩm. Đối với sản xuất cây màu, toàn tỉnh phần đầu trồng 17.000ha cây màu hè, hè thu, 37.000ha trở lên cây vụ đông.

Về đề án đào tạo lao động, trên cơ sở đánh giá thực trạng nguồn nhân lực trực tiếp sản xuất và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh, để án đề ra mục tiêu đến năm 2025 hỗ trợ học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp kết hợp văn hóa trung học phổ thông đạt 4.500 học sinh/năm; 550 học sinh, sinh viên/năm được đào tạo nghề theo chương trình chất lượng cao; 50% trường cao đẳng, trường trung cấp có hạ tầng số, nền tảng số để kết nối, khai thác với nền tảng số giáo dục nghề nghiệp quốc gia; đến năm 2030, 1.200 học sinh, sinh viên/năm được đào tạo nghề theo chương trình

án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2022, đồng chí yêu cầu ngành nông nghiệp và các địa phương có cơ chế, giải pháp mở rộng diện tích cơ giới hóa khâu gieo cấy, hạn chế tình trạng gieo thủ công; rà soát, bố trí cơ cấu giống lúa bảo đảm năng suất, giá trị sản xuất đồng thời có giải pháp tiêu thụ sản phẩm. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm lịch thời vụ; tiếp tục mở rộng các mô hình phát triển nông nghiệp thực hiện nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, năm 2021, xây dựng và thực hiện có hiệu quả các mô hình năm 2022 tạo giá trị gia tăng trong lĩnh vực trồng trọt.

Về đề án đào tạo lao động, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp, đồng thời tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp sử dụng lao động về nhu cầu nhân lực để hoàn thiện đề án, trong đó phải lượng hóa được mục tiêu trong từng lĩnh vực, phù hợp chiến lược phát triển nguồn nhân lực của quốc gia; dự báo được nhu cầu lao động thời gian tới, đề xuất phương án cơ cấu lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp.



Vận động viên Quách Thị Lan thấp đài lửa SEA Games 31.

### THÔNG BÁO NHANH...

(Tiếp theo trang 1)

thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, vượt qua mọi khó khăn, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra cho năm 2022 và các năm tiếp

theo; tổ chức thực hiện các nghị quyết của hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ năm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, đồng chí

Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương, đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân kết quả hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII). Đồng thời, tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng

### Thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị sét đánh tử vong

Chiều ngày 12/5, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới thăm, động viên các gia đình có người bị sét đánh khi đi làm về trên địa bàn huyện Thái Thụy.

Tại Trạm Y tế xã Thụy Thanh (Thái Thụy), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với các gia đình và hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng, mong các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, khuyến cáo người dân khi có mưa giông, sấm sét không

nên ra khỏi nhà hoặc nếu đang ở ngoài thì phải tìm chỗ trú ẩn an toàn, tránh sự việc đáng tiếc xảy ra.

Trước đó, khoảng 16 giờ 10 phút ngày 12/5, trên địa bàn xã Thụy Thanh (Thái Thụy) xảy ra sét đánh làm chết 3 người. Các nạn nhân gồm: chị N.T.Q (sinh năm 1986) và con trai là cháu N.C.Đ (sinh năm 2006), đều trú tại xã Đông Phương, huyện Đông Hưng; anh Đ.B.T (sinh năm 1972), trú xã Song An, huyện Vũ Thư. Các nạn nhân đang trên đường đi làm về, đến đoạn đường tỉnh ĐT.456 giáp

ranh giữa xã Thụy Thanh và xã Thụy Duyên thì gặp nạn. Sau khi gặp nạn, các nạn nhân đã được người dân địa phương đưa vào Trạm Y tế xã Thụy Thanh cấp cứu, tuy nhiên được xác định đã tử vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các ngành chức năng của tỉnh, huyện đã tiến hành khám nghiệm pháp y theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn thành các thủ tục, thi thể các nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

TRẦN TUẤN

### Những lưu ý khi có mưa giông, sấm sét

- Tránh đi xe đạp, xe máy ngoài trời, không ở trong các xe vui chơi.
- Tránh những nơi cao nhất hoặc các chỗ cao.
- Tránh tiếp xúc và lại gần các kết cấu kim loại, hàng rào thép, các thiết bị điện, các khung cửa sổ, các máy vô tuyến truyền hình, máy thu thanh, các thiết bị điện...
- Không mang vác, chống bất cứ vật gì trên đầu, đặc biệt là kim loại (ô, dù, gậy đánh golf; dụng cụ lao động như cuốc, xẻng, xà beng...).
- Tránh ở dưới các cây cao hoặc cây đứng riêng lẻ giữa vùng trống. Nếu không thể thì tránh đến gần cây rậm rạp có các cành cây dài.
- Tránh hoặc hạn chế sử dụng điện thoại hữu tuyến (có dây) hoặc di động, tránh đứng gần các cửa sổ.
- Tránh chạm, tiếp xúc với dây thoát sét tại các tòa nhà, tránh đứng gần các hệ thống thoát sét.